



ที่ สกท. 004/2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ (EBPA2019)  
เรียน ผู้บริหารสถานประกอบการ / คนบด / ผู้อำนวยการ / หัวหน้าภาควิชา / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / วิศวกร /  
นักกายภาพบำบัด / ผู้ที่สนใจงานด้านการยศาสตร์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจัดส่งผลงาน
  2. คำแนะนำเกี่ยวกับรางวัลและแนวทางในการพิจารณาส่งผลงาน
  3. ไฟล์เทมเพลต powerpoint สำหรับการจัดเตรียมผลงาน
  4. แบบกรอกข้อมูลและคำรับรองจากผู้บริหารหน่วยงานในการส่งผลงานเข้าประกวด

ด้วยสมาคมการยศาสตร์ไทย (สกท.) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดให้มีการพิจารณาและยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลและหน่วยงานของผู้ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการยศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน รางวัลดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ (Ergonomics Best Practice Awards: EBPA) ได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนางานด้านการยศาสตร์ในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงและปัญหาการบาดเจ็บหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับในปี EBPA2019 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงงานทางด้านการยศาสตร์ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องมีการนำไปใช้งานจริงแล้วและเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2561 โดยจะประกาศผลในเดือนธันวาคม 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการดาวน์โหลดเกณฑ์การพิจารณา วิธีการจัดเตรียมผลงาน และแบบฟอร์มต่างๆได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ [www.est.or.th](http://www.est.or.th) หรือ [ebpa@est.or.th](mailto:ebpa@est.or.th) หรือจาก QR code ด้านล่างนี้

สำหรับปีนี้การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (National Ergonomics Conference 2019: ErgoCon2019) <http://www.est.or.th/ErgoCon2019/> ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 โดยผู้แทนจำนวน 1 ท่านของผลงานที่ผ่านการพิจารณาฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นเกียรติในการรับมอบรางวัลจากสมาคมการยศาสตร์ไทย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

(รศ. ดร. วรธนะ ชลาชนนเดชะ)  
นายกสมาคมการยศาสตร์ไทย